

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗

เรื่อง

๑. พิษณุโลกลุยพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารสหกรณ์
๒. ซื่อสัตย์ใหญ่
๓. ดึงบริษัทจีนเซ็นสัญญาล่วงหน้า ซื่อลำไยหมื่นล้านอุ้มเกษตรกร
๔. 'TDRI' จี้รัฐลดแทรกแซงราคาข้าว เสนอใช้นโยบายส่งเสริมตามระดับ  
ชวานา ๔ กลุ่ม
๕. กทม.แจ้งชวานา รับเงินช่วยเหลือ
๖. เกาะติดปัญหาข้าว : คนข้าวข้ามเขต
๗. นาปรังโคราช ๒ หมื่นไร่เสี่ยงขาดน้ำ พิจิตรกลับลำเลี้ยง 'หนอนนกก'
๘. ภาคกลางจ่านำยุ่งฉางไม่ได้
๙. ชวานานอนเฝ้าข้าว - หวันถูกขโมย
๑๐. ยางเสื่อมครึ่งสต็อก ผงอัดก้อนเน่าค้ำโกดังกว่า ๑ แสนตัน  
กรม.สั่งเร่งระบายทุกช่องทางให้ได้ราคาดี
๑๑. ลุงแจ่มเตือนภัย "มีภัย..ช่วยกันเตือน" : อากาศแปรปรวน..  
ประมงเตือนระวัง โรคระบาดปลา

หนังสือพิมพ์

- สยามรัฐ  
โพสต์ทูเดย์  
กรุงเทพธุรกิจ  
ประชาชาติธุรกิจ
- ข่าวสด  
โพสต์ทูเดย์  
ข่าวสด  
โพสต์ทูเดย์  
ข่าวสด  
โพสต์ทูเดย์
- คม ชัด ลึก

\*\*\*\*\*

■ พิษณุโลกลุยพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารสหกรณ์

## ผลักดันสหกรณ์สู่มาตรฐาน

12 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ตั้งเป้าปี 2558 เร่งผลักดันสหกรณ์ และ กลุ่มเกษตรกร 11 แห่ง เข้าสู่ระบบ เกณฑ์ มาตรฐาน ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล ยกกระดับคุณภาพชีวิต พร้อมพัฒนาสู่สหกรณ์ดีเด่น ระดับชาติ

พิษณุโลก : ว่าที่ ร.ต.ทรงศักดิ์ ภูมิฐานนท์ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ประเมินสถานภาพและผลการดำเนินงานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านมาตรฐาน" เพื่อส่งเสริมพัฒนา ผลักดันสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ไปสู่มาตรฐาน ณ สหกรณ์การเกษตรจุลินทรีย์ เมืองพรหม พิษณุโลก จำกัด จังหวัดพิษณุโลก

ว่าที่ ร.ต.ทรงศักดิ์ กล่าวว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีนโยบายหลักที่จะผลักดันสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ระบบมาตรฐาน โดยกำหนดแผนงานพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก เพื่อให้สอดคล้องใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน เนื่องจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้กำหนดมาตรฐานของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร มีหลักเกณฑ์การชีวิตที่ชัดเจน สามารถยกระดับคุณภาพให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ซึ่งเป็นกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็ง นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้น

ว่าที่ ร.ต.ทรงศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

"ประเมินสถานภาพและผลการดำเนินงานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านมาตรฐาน" เพื่อส่งเสริมพัฒนา ผลักดันสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ไปสู่มาตรฐานเป็นหลัก ในปี 2558 แบ่งเป็น สหกรณ์ จำนวน 5 แห่ง กลุ่มเกษตรกร จำนวน 6 แห่ง เป็นการดำเนินการขับเคลื่อนร่วมกันของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การวิเคราะห์ประเมินสถานภาพ ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคที่เป็นสาเหตุทำให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จากนั้น จะนำผลการวิเคราะห์มาสรุปรวมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างเป็นระบบ ทั้งในด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิก การระดมทุน การดำเนินงานตามแผนธุรกิจ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การส่งเสริมให้มีระบบการควบคุมภายใน และธรรมาภิบาลที่ดี ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการป้องกันปัญหาและสร้างแนวทางการพัฒนาร่วมกันโดยมีเจ้าหน้าที่ติดตามผลความก้าวหน้า

ว่าที่ ร.ต.ทรงศักดิ์ เปิดเผยว่า อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าการดำเนินการดังกล่าว จะสามารถผลักดันสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานได้ตามที่กำหนด ขณะเดียวกัน ยังส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้สามารถพัฒนาศักยภาพไปสู่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติตามลำดับ



B11

**ซีลีโอไทย** กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจับมือตลาดไท ประกาศการจับคู่ทางธุรกิจระหว่างผู้ส่งออกลำไยไทยกับผู้ซื้อจากประเทศจีน โดยตกลงซื้อขายลำไยล่วงหน้าเพื่อส่งออกลำไยสดและลำไยอบแห้งจากไทยไปประเทศจีน มูลค่า 10,800 ล้านบาท

## ดึงบริษัทจีนขึ้นสัญญาส่งออก ชื่อลำไยหมื่นล้านอัมเภษตรกร

ตลาดไทประสานมือพาณิชย์ ดึงบริษัทจีน  
เซ็นชื่อลำไยส่งหวงหน้าจากผู้ผลิตไทยกว่า  
หมื่นตู้คอนเทนเนอร์มูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท  
ซึ่งเป็นผลดีต่อราคาผลผลิตของเกษตรกรใน  
ฤดูกาลหน้า

ตลาดไท ตลาดค้าส่งผักและผลไม้สดที่  
ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ประกาศการจับคู่ทาง  
ธุรกิจ ระหว่างผู้ส่งออกลำไยไทยกับผู้ซื้อจาก  
ประเทศจีน เช่นข้อตกลงซื้อขายลำไยส่งหน้า  
เพื่อส่งออกลำไยจากประเทศไทยไปประเทศจีน  
เป็นมูลค่ากว่า 10,800 ล้านบาทโดยการริเริ่มจาก  
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวง  
พาณิชย์ เพื่อผลักดันการเปิดตลาดขนาดใหญ่  
และเพิ่มช่องทางจัดจำหน่ายให้กับผลผลิตลำไย  
ของไทย ช่วยเกษตรกรไทยกระจายผลผลิต  
ลำไยล็อตใหญ่ที่จะออกมาในฤดูกาลหน้า

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรม  
ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวง  
พาณิชย์ กล่าวว่า การส่งเสริมผลักดันการส่ง  
ออกสินค้าเกษตรครั้งนี้ เป็นการเซ็นข้อตกลง  
ซื้อขายลำไยส่งหน้าระหว่างบริษัท ไทย โทน  
อินเตอร์เนชันนอล เทรด จำกัด บริษัทส่งออก  
ลำไยสดและแห้งของประเทศไทย และบริษัท

กวางซี ซันไรซิง อะกริคัลเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์  
จำกัด บริษัทผู้นำเข้าและส่งออกผลไม้  
เมืองฝางเฉิงก่าง ประเทศจีน เพื่อส่งออก  
ลำไยไทยที่จะออกมาในฤดูกาลหน้าปี 2558  
ไปประเทศจีน จำนวน 10,000 ตู้คอนเทนเนอร์  
แบ่งเป็นลำไยอบแห้ง 8,000 ตู้และลำไยสด  
2,000 ตู้ คิดเป็นมูลค่า 2,000 ล้านบาทหรือ  
ประมาณ 10,800 ล้านบาท

นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ ประธาน  
กรรมการ บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กสเซนจ์  
จำกัด เจ้าของตลาดไท กล่าวว่า ตลาดไทยินดี  
ที่ได้มีส่วนช่วยสนับสนุน ผลักดันให้เกิดการ  
เปิดตลาดใหม่ๆ ให้กับเกษตรกรลำไยเพื่อช่วย  
เกษตรกรในการระบายผลผลิตลำไยออกสู่  
ตลาดและเป็นการเพิ่มมูลค่า ซึ่งจะส่งผลทำให้  
ผลผลิตขายได้ราคาตามภาวะตลาดด้วย

บริษัท ไทย โทน อินเตอร์เนชันนอล  
เทรด จำกัด เป็นบริษัทส่งออกลำไยทั้งสด  
และแห้งไปประเทศจีนปีละกว่า 3,000  
ตู้คอนเทนเนอร์ ส่วนบริษัท กวางซี ซันไรซิง  
อะกริคัลเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เป็น  
บริษัทผู้นำเข้าและส่งออกผลไม้ ตั้งอยู่ที่เมือง  
ฝางเฉิงก่างชายฝั่งทะเลทางตอนใต้ของจีน

# 'TDRI'จริงจังแทรกแซงราคาข้าว เสนอใช้นโยบายส่งเสริมตามระดับชาวนา4กลุ่ม

บทเรียนจากจำนำข้าว นักวิชาการ-เอกชนวิพากษ์นโยบายอุดหนุนภาคเกษตร "ดร.นิพนธ์" ชี้ชาวนาไทย 4 กลุ่ม ต้องใช้นโยบายต่างกัน เห็นร่วมต้องเน้นบริหารต้นทุน กดแทรกแซงราคา สร้างกลไกตลาด กังขา "โซนนิ่ง" ไปไม่รอด <sup>3</sup>

ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) นำเสนอแนวคิดในงานสัมมนาสาธารณะเรื่อง "สู่แนวคิดใหม่ของนโยบายอุดหนุนภาคการเกษตร... บทเรียนจากนโยบายจำนำข้าว" ว่า แท้จริงแล้วโครงสร้างชาวนาไทยไม่ได้เป็นกลุ่มยากจนทั้งหมด ดังนั้นการคิดนโยบายส่งเสริมจึงต้องแยกเป็น 4 โฉม คือ

1.กลุ่มชาวนาเงินล้าน ประมาณ 9 แสนครัวเรือน มีที่ดินทำกินเฉลี่ย 70-90 ไร่ อาศัยในเขตชลประทานลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยากลุ่มนี้ในอนาคตมีแนวโน้มจะขยายแปลงนาให้ใหญ่ขึ้นซึ่งทำให้ต้นทุนลด ดังนั้นต้องแก้ไขอุปสรรคการรวมแปลงที่ดิน ปัญหากฎหมายเช่านา ลดดอกเบี้ยสินเชื่อที่ที่ดิน และการส่งเสริมควรเน้นวิจัยตลาดและสายพันธุ์ข้าวที่ตลาดต้องการ โดยไม่ต้องอุดหนุนเป็นเงินช่วยเหลือ

2.กลุ่มชาวนาทงเลือก ประมาณไม่เกิน 1 หมื่นครัวเรือน เช่น ชาวนาปลูกพันธุ์ข้าว ข้าวอินทรีย์ ข้าวเพื่อสุขภาพ กลุ่มนี้เป็นลักษณะปราชญ์ชาวบ้านสูงอายุ สามารถรวมกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ราคาสูงและทำการตลาดเอง ซึ่งรัฐควรหาหนโยบายที่ส่งเสริมให้ชาวนากลุ่มนี้มีบทบาทนำในการพัฒนาข้าวไทย

3.กลุ่มชาวนารายเล็ก-กลาง ประมาณ 1.7-2 ล้านครัวเรือน ลักษณะเป็นชาวนาสูงอายุ ทำงานแบบผู้จัดการนา นาแปลงเล็ก ถ้าไรดำ อาศัยรายได้จากสมาชิกชนชั้นกลางในครอบครัวที่ทำอาชีพอื่น หากรัฐ

## TDRI แนะนำจัดการนโยบายตามประเภทชาวนา 4 กลุ่ม



ไม่สร้างอนาคตให้การทำนา ต่อปลูกหลานอาจขายหรือให้เช่าที่นาให้กับชาวนากลุ่ม 1 ดังนั้นรัฐควรใช้นโยบายพัฒนาความรู้สมัยใหม่ให้ อาจเป็นการรวมแปลงแก้ปัญหาชลประทาน รวมกลุ่มผลิต ปลูกพืชอื่นควบคู่ ซึ่งสามารถปรับให้เอกชนเข้ามาดำเนินการแทน

4.กลุ่มชาวนายากจน ประมาณ 1-1.3 ล้านครัวเรือน กลุ่มนี้มีที่ดินคุณภาพต่ำไม่เหมาะกับการทำนา รายได้จากนาค้าวเป็นเพียง 16% ของรายได้ครัวเรือนทางออกเดียวคือออกนอกภาคเกษตร ควรใช้นโยบายส่งเสริมทักษะความรู้เพื่อทำอาชีพอื่นและพัฒนาชนบท

ด้านนายวิชัย ศรีประเสริฐ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าว

ในช่วงการเสวนาว่า นโยบายจำนำข้าวที่ผ่านมาทำให้เห็นว่าการผูกขาดทางการเมืองถือเป็นอันตรายต่อประเทศชาติต้องหาทางแก้ไข

"ผมเชื่อว่าตรงนี้เป็นจุดสำคัญ พวกเราต้องสนับสนุนคนที่มีความรู้ที่ทำได้ ถ้าเขาผูกขาดทางการเมืองได้ ด้านเศรษฐกิจเขาก็ขี้ขี้ยาได้ และเราจะเป็อันตรายมาก" นายวิชัยกล่าว

นายวิชัยเสนอแนะทางช่วยเหลือเกษตรกรด้วยว่า มี 2 วิธี คือการแก้ระยะยาว ด้วยการสร้างประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนและเพิ่มคุณภาพ ส่วนการแก้ระยะสั้น เพื่อต่อลมหายใจ ไม่ควรแทรกแซงราคาตลาด แต่ใช้วิธีจุนเจือรายได้ เช่น แจกเงินอุดหนุน

1,000 บาท/ไร่ แก่ชาวนา เป็นวิธีที่ถูกต้องกว่า แต่ต้องระมัดระวังว่าชาวนาก็มีหลายระดับรายได้ และการแจกเงินต้องใช้ภาษีประชาชน

รศ.สมพร อิศวิลานนท์ นักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติ นำเสนอว่า เกษตรกรปัจจุบันนี้มีเทว 2 เทวที่ก้าวข้ามได้ยากมาก คือ 1.การยกกระต๊อบการจัดการในไร่นา ที่เกษตรกรไม่รู้วิธีบริหารจนมีต้นทุนสูง ควรมีการรวมกลุ่มในพื้นที่เพื่อหาความจำเพาะที่ต้องพัฒนา และมีหน่วยงาน เช่น มหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการ เข้าไปทำภารกิจช่วยเหลือด้านการวิจัยระบบน้ำและที่ดิน และ 2.ระบบตลาด ต้องหาแนวทางที่ทำให้ชุมชนเข้าถึงระบบตลาด หากไม่มีการเชื่อมโยง สินค้าที่ผลิตจะเป็นเกรดของตลาดไม่มีคุณภาพ

"อย่างเราพูดเรื่องโซนนึงไปปลูกพืชอื่นแล้วเอาตลาดที่ไหนมารองรับ ทุกคนก็ยังไม่ตอบไม่ได้ ตรงนี้มีความสำคัญ มีหลักการที่จะช่วยได้ เช่น กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) แฟร์เทรด การตลาดที่เป็นธรรมในทุกห่วงโซ่ เพื่อจะเป็นสะพานทอดสำคัญให้เกษตรกรเข้มแข็ง" รศ.สมพรกล่าว

ด้าน ดร.นิพนธ์กล่าวถึงปัญหานโยบายอุดหนุนภาคเกษตรว่า การอุดหนุนด้านราคาทำให้เกิดผลผลิตส่วนเกิน และการชดเชยความเสียหายทุกกรณีทำให้เกษตรกรไม่วางแผนการผลิต การคิดนโยบายที่ไม่ประสบความสำเร็จต่าง ๆ เกิดจากระบบราชการที่นิยมคิดจากส่วนกลาง และเน้นให้สิทธิประโยชน์มากกว่าการพัฒนาเกษตรกร

"เราถูกความคิดเก่า ๆ ครอบงำ เป็นระบบคุณพ่อรู้ดี สังคมนิยมเคยเจิงเพราะโซนนึง เรายังจะทำโซนนึง การอุดหนุนในแนวคิดใหม่ต้องเร่งสร้างสมรรถนะในการแข่งขัน เวลานี้เราต้องการเกษตรกรที่มีความรู้รุ่นใหม่แล้ว" ดร.นิพนธ์กล่าว

## กทม.แจ้งชาวนา รับเงินช่วยเหลือ

๖ ศาลาว่าการกทม. - นายสัญญา ชีนิมิตร ปลัดกทม. ในฐานะประธาน กรรมการ บริหารมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ปี 2557 เปิดเผยว่า จากมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) 1 ต.ค.2557 เห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ 3 เดือนแรก โดยให้เงินช่วยเหลือชาวนาที่มีสัญชาติไทย และบรรณานิติภาวะแล้ว จดทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไร่ละ 1,000 บาท และเปิดบัญชีไว้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยมีที่ดินทำกินไม่เกิน 15 ไร่ ส่วนผู้ที่มีมากกว่า 15 ไร่ ให้ครอบครัวละ 15,000 บาท

สำหรับชาวนาที่เขานาให้เข้าร่วมโครงการได้เฉพาะกรณีเช่าในพื้นที่มีหลักฐานทางราชการออกเอกสารสิทธิให้ ส่วนเจ้าของที่นาที่ไม่ได้ทำการเพาะปลูกไม่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ สอบถามโทร.0-2435-5062



## บี11 ขนข้าวข้ามเขต

เปิดที่ยอมรับโดยทั่วกันว่า มาตรการพยุงราคาข้าวเปลือกหอมมะลิ และข้าวเปลือกเหนียวของกระทรวงพาณิชย์ โดยเฉพาะการรับจำนำข้าวเปลือกที่ยุ้งฉาง แทบจะไม่มีผลในการยกระดับราคาข้าวเปลือกแม้แต่น้อย

**นิพนธ์ วงษ์ตระหง่าน** นายกิตติมศักดิ์สมาคมโรงสีข้าวไทย วิเคราะห์สาเหตุไว้อย่างน่าสนใจว่ามาจาก 2 สาเหตุหลักๆ คือ 1.ชาวนาแถบภาคอีสานและเหนือแทบไม่มียุ้งฉาง หรือที่มีอยู่ก็ต้องการเงินมาซ่อมแซม เพราะปล่อยทิ้งร้างมา 2-3 ปีในช่วงที่รัฐบาลยังลักษณะ ชินวัตร มีโครงการรับจำนำข้าวเปลือกหอมมะลิตันละ 2 หมื่นบาท

และ 2.ข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวในช่วงที่ผ่านมาเป็นข้าวเปียก เพราะเป็นการเก็บเกี่ยวในช่วงที่มีฝนตก ในขณะที่เงื่อนไขการรับจำนำข้าวเปลือกที่ยุ้งฉาง กำหนดให้ชาวนาเก็บข้าวเปลือกไว้ในกระสอบ แต่ข้าวเปลือกที่จะเก็บในกระสอบได้ต้องเป็นข้าวที่ตากให้แห้ง ไม่เช่นนั้นข้าวจะเน่า

**“ชาวนาไม่มียุ้งฉางและไม่มีทางเลือกนัก นอกจากขายข้าวให้โรงสีเลย ผมอยากเสนอให้รัฐบาลตั้งโต๊ะรับซื้อข้าวเปลือกหอมมะลิและข้าวเปลือกเหนียวแข่งกับโรงสีและผู้ส่งออกเพื่อลดการอำนาจผูกขาด”**

ในขณะที่ผู้ประกอบการโรงสีข้าวแห่งหนึ่ง ระบุว่า ในช่วง 10 วันที่ผ่านมาราคาข้าวเปลือกหอมมะลิตกต่ำลง ส่วนหนึ่งเพราะข้าวที่ชาวนานำมาขายเป็นข้าวเปียก คือ มีความชื้นสูง ประกอบกับไม่มีโรงสีในภาคกลาง เข้าไปแย่งซื้อข้าวจากชาวนาในภาคอีสาน

นั่นเพราะการประกาศยกเลิกคำสั่งห้ามขนย้ายข้าวเปลือก ข้าวสารข้ามเขตของกระทรวงพาณิชย์เพิ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 7 พ.ย.ที่ผ่านมา

“ประกาศยกเลิกห้ามขนข้าวข้ามเขตเพิ่งมีผลบังคับใช้ แม้ว่าคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) จะมีมติมานานกว่า 1 เดือนแล้ว แต่ก็เชื่อว่าการให้ขนข้าวข้ามเขตได้จะยกระดับราคาข้าวหอมมะลิได้ เนื่องจากทำให้การค้าข้าวคล่องตัว และตลาดแข่งขันซื้อข้าวมากขึ้น” **มานัส กิจประเสริฐ** นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย บอก

อย่างไรก็ตาม กระทรวงพาณิชย์ประเมินว่าการยกเลิกการขนย้ายข้าวข้ามเขตไม่น่าจะช่วยยกระดับราคาข้าวเปลือกหอมมะลิได้มาก เพราะยังคงจำกัดการขนย้ายในอำเภอที่ติดชายแดนเพื่อนบ้าน ■



# นาปรังโคราช 2 หมื่นไร่เสี่ยงขาดน้ำ พิจิตรกลับลำเลี้ยง 'หนอนนกก'

นครราชสีมา - นายจิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 8 นครราชสีมา เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในเขื่อนต่างๆ ของจังหวัดนครราชสีมา โดยเขื่อนลำตะคอง อ.สีคิ้ว มีปริมาณน้ำ 173 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 55% ของความจุเขื่อน, เขื่อนสำพระเพลิง อ.ปักธงชัย มีปริมาณน้ำ 38 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 35% ของความจุเขื่อน, เขื่อนสำพะเนาะ อ.ครบุรี มีปริมาณน้ำ 153 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 55% ของความจุเขื่อน และเขื่อนสำมนาน อ.ครบุรี มีปริมาณน้ำ 69 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 49% ของความจุเขื่อน

อย่างไรก็ตามยืนยันว่าปริมาณน้ำในแต่ละเขื่อนมีเพียงพอที่จะใช้ในการอุปโภคบริโภคของพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอน แต่สำหรับภาคการเกษตร โดยเฉพาะการเพาะปลูกข้าวนาปรัง ได้วางแผนให้ปลูกได้ไม่เกิน 900,000 ไร่ แต่ปัจจุบันมีการปลูกเกินไปประมาณ 20% หรือประมาณเกือบ 2 หมื่นไร่ ซึ่งเกษตรกรที่ฝ่าฝืนอาจ

ต้องประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำในอนาคต

ด้านนางปราณี เนตรช่วงโชติ อายุ 55 ปี เกษตรกรบ้านท่าหอ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าหอ อ.เมือง จ.พิจิตร ได้หันมาหารายได้เสริมในช่วงฤดูแล้งแทนการทำนาปรัง โดยเลี้ยงหนอนนกกส่งขาย วิธีการเลี้ยงไม่ยุ่งยากลงทุนน้อย เริ่มจากซื้อพ่อ-แม่พันธุ์มาเพาะเลี้ยงในถาดพลาสติก ขนาด 12 ถาด 8 นิ้ว ประมาณ 1 สัปดาห์ จากนั้นหนอนจะเริ่มวางไข่แล้วจะร่อนแยกไข่มาไว้ในถาดขนาด 2 ถาด 1 เมตร ที่จัดเรียงไว้เป็นชั้นๆ

อีกหนึ่งสัปดาห์ไข่จะออกเป็นตัวคักแค้ ให้นำอาหารหมูที่เรียกว่านมเทอมไปเทไว้ในถาด เพียงแค่ 2 ครั้งต่อการเลี้ยงหนึ่งรอบ จากนั้น 45-50 วันก็จะสามารถจับจำหน่ายได้ กิโลฯ ละ 300-350 บาท รายได้ที่เลี้ยงหลังหักจากค่าอาหารแล้ว จะได้ประมาณ 7,000-8,000 บาท ต่อหนึ่งถาด หากเลี้ยงหนอนนกก 400 ถาด จะมียาได้มากกว่าการทำนาถึง 20 ไร่

### ภาคกลางจำนำยุ่งวางไม่ได้

นายสมิณ หงษ์โต ประธาน  
เครือข่ายชาวนาภาคกลาง ยอมรับ  
ว่าโครงการจำนำยุ่งวางไม่ได้เฉพาะ  
โซนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคกลางทำไม่ได้  
เพราะมีการทำนาถี่ อย่างไรก็ตาม  
ข้อดีของโครงการจำนำยุ่งวาง  
สามารถยืดระยะเวลานำข้าวออกสู่  
ตลาดได้อย่างน้อย 1-2 เดือน ทำให้  
ราคาข้าวแพงขึ้น



เฝ้าข้าว - ชาวนา  
ในจังหวัดศรีสะเกษ  
เร่งนำข้าวเปลือกที่เก็บ  
เกี่ยวออกมาตากแดด  
ไล่ความชื้น ขณะเดียว  
กันก็ต้องกางเต็นท์เฝ้า  
กันตลอด 24 ชม.  
เนื่องจากเกรงว่าจะถูก  
คนร้ายลักขโมยข้าว  
เปลือก ด้านผู้การ  
จังหวัดสังครวเข้ม  
ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุ

## ชาวนาเฝ้าข้าว-หวั่นถูกขโมย

ศรีสะเกษ - พล.ต.ต.บุญยศ บุญไพศาล ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ กล่าวว่า ขณะนี้ทุกอำเภอ  
ใน จ.ศรีสะเกษ ชาวนากำลังเร่งเก็บเกี่ยวข้าว ก่อนจะนำไปตากแดดไว้ตามทุ่งนาและใกล้บ้าน  
เรือน บางรายนำมาวางตากแดดบนถนน ซึ่งนับว่าเป็นการเสี่ยงต่อการถูกโจรกรรมเป็นอย่าง  
มาก คนจึงสั่งให้เจ้าหน้าที่สำรวจทุกสถานีในสังกัดให้หมั่นออกตรวจตราในเขตพื้นที่อย่าง  
เข้มงวด ซึ่งขณะนี้ยังไม่มียาขโมยข้าวเปลือกในเขตพื้นที่แต่อย่างใด

ทางด้านนายอุดมการณ์ บัวเกษ อายุ 55 ปี แกนนำชาวบ้านหนองสังข์ ต.ศรีสำราญ  
อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า ขณะนี้กำลังเร่งเกี่ยวข้าว และต้องนำข้าวเปลือกไปตากให้แห้ง  
ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยพวกเขาจึงได้พากันนอนเฝ้าข้าวเปลือกของตนเองทั้งกลางวัน  
และกลางคืน จนกว่าจะตากแห้งดีแล้วและนำไปไว้ในตู้ฉาง หรือนำไปขายต่อ

# ยางเสื่อมครึ่งสต็อก

พะอັถก้อนเบ้าก้างโกตังกว่า 1 แสนตัน  
กรม.สั่งเร่งระบายทุกช่องทางให้ได้ราคาดี

**โพสต์ทูเดย์** สต็อกยางเสื่อมคุณภาพ แสนตัน กรม.อนุมัติเร่งระบายในช่องทางเหมาะสมและได้ราคาดีที่สุด

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติรับทราบผลการตรวจสอบสต็อกยางพาราที่ได้จากการแทรกแซงราคาของรัฐบาลที่แล้ว ปริมาณทั้งสิ้น 1.93 แสนตัน แบ่งเป็นยางอัดก้อน 1.64 แสนตัน และยางแท่ง 2.9 หมื่นตัน

พบว่ายางในสต็อกมีการเสื่อมสภาพหรือเป็นยางที่จัดชั้นไม่ได้สูงเกิน 1 แสนตัน โดยเฉพาะยางอัดก้อนที่ปรากฏว่ามีปริมาณยางคุณภาพต่ำมาก 1.03 แสนตัน หรือคิดเป็น 62.82% ของยางอัดก้อนทั้งหมด

“ยางอัดก้อนที่มีทั้งหมด 1.64 แสนตัน ปรากฏว่าเป็นยางที่จัดชั้นไม่ได้หรือยางที่คุณภาพต่ำมากแต่ยังพอนำไปใช้ได้สูงถึง 1.03 แสนตัน เป็นยางคุณภาพดีเพียง 5.5 หมื่นตัน ส่วนที่เหลืออีก 5,305 ตัน หรือ

3.23% มีรูปทรงบิดเบี้ยวไปจากรูปทรงปกติ ส่วนยางแท่งที่มีทั้งสิ้น 2.9 หมื่นตัน พบว่ายางส่วนใหญ่ 2.84 หมื่นตัน เป็นยางแท่งคุณภาพดี เป็นยางที่เสียหายแต่ยอมรับได้ 503 ตัน และเสียหายจนใช้การไม่ได้ 59 ตัน” พล.ต.สรรเสริญ ระบุ

พล.ต.สรรเสริญ ระบุว่า ครม.เห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระบายยางในสต็อก โดยต้องระบายในช่องทางที่ดีที่สุด และเป็นประโยชน์ที่สุด ตลอดจนระบายยางได้อย่างรวดเร็วและได้ราคาที่ดีที่สุด ซึ่งการดำเนินการจะต้องมีการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการซื้อขายยางตามคุณภาพยางแต่ละชนิด อีกทั้งให้ยึดหลักว่าเมื่อขายยางแล้วจะต้อง

ไม่กระทบราคาในตลาด

“ครม.เห็นชอบให้ระบายยางในช่องทางที่ดีที่สุดเป็นประโยชน์ที่สุด และไม่ใช้เฉพาะระบายให้กับผู้ประกอบการในประเทศ แต่ขายให้ต่างประเทศได้ด้วย ซึ่งจากการเดินทางไปต่างประเทศหลายประเทศของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และ รมว.กลาโหม ได้มีการหารือเรื่องยางพารากับนักลงทุนต่างประเทศ ซึ่งหลายรายแสดงความสนใจที่จะซื้อยางไทย ส่วนการตรวจสอบสาเหตุที่ยางเสียหายที่เกิดจากอะไรนั้น เป็นเรื่องที่ต้องไปดูในรายละเอียดว่าเกิดจากการเก็บรักษาไม่ดี หรือเป็นการซื้อขายที่มีความชื้นสูงมาเก็บไว้” พล.ต.สรรเสริญ กล่าว ■



## อากาศแปรปรวน... ประมงเตือนระวัง!

### ๑๒ โรคระบาดปลา

อธิบดีกรมประมงหันอากาศแปรปรวนส่งผลกระทบต่อเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เตือนเกษตรกรระมัดระวังพร้อมสั่งเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำแนวทางป้องกันแก้ไขแก่เกษตรกร

ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมง บอกว่า จากสภาวะอากาศที่แปรปรวนมีฝนตกหนักสลับกับอากาศร้อนหรือบางพื้นที่เริ่มมีอากาศหนาว ทำให้อุณหภูมิของน้ำในรอบวันแตกต่างกันมาก ส่งผลให้คุณภาพน้ำลดต่ำลง ทั้งทางชีวภาพ ภายภาพ และเคมี เกิดการเปลี่ยนแปลงไปซึ่งจะมีผลกระทบต่อสุขภาพปลาเป็นอย่างมาก เนื่องจากปลาเป็นสัตว์เลือดเย็น อุณหภูมิของร่างกายเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิของน้ำ ซึ่งในการปรับตัวนี้ จำเป็นต้องนำพลังงานที่ได้จากการเผาผลาญอาหารมาใช้ ทำให้พลังงานที่จะนำไปใช้ในการเจริญเติบโตหรือสร้างระบบภูมิคุ้มกันลดน้อยลง ด้วยเหตุนี้ทำให้ปลาอ่อนแอ ป่วยและติดโรคได้ง่าย ประกอบกับในช่วงปลายของฤดูฝนจะมีฝนตกทั้งช่วง และมีฝนตกหนัก ซึ่งน้ำฝนจะชะเอาหน้าดินและพวกปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง ขี้เถ้าจากการเผาป่า ที่เป็นพิษต่อปลา ทำให้ปลาตายได้

ทั้งนี้ ในช่วงปลายฝนต้นหนาว ประมาณเดือนพฤศจิกายน น้ำจะมีอุณหภูมิต่ำเป็นเหตุทำให้เชื้อโรคหลายชนิดเจริญเติบโตและแพร่กระจายได้ดี โดยเฉพาะโรคอีสุก โรคตัวดำ และโรคไวรัสเคเคซี ซึ่งส่งผลกระทบต่อเกษตรกรที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กรมประมงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้คำแนะนำแก่เกษตรกรแล้ว โดยเบื้องต้นขอให้เกษตรกรปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนี้

สำหรับแนวทางในการปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาดของโรคมีดังนี้

1.ลดปริมาณอาหารที่จะให้ลง 10-15% เพราะปลากินอาหารน้อยลง หากมีปริมาณอาหารเหลือมาก ทำให้เกิดก๊าซพิษ ซึ่งจะส่งผลเสียต่อปลา

2.เสริมวิตามินซีในอาหาร 1-2% โดยน้ำหนัก ซึ่งจะส่งผลต่อการเจริญเติบโต การสืบพันธุ์ ความต้านทานโรค การทนทานต่อความเครียด

3.หากมีปลาป่วย ควรแยกออกไปเลี้ยงและรักษาต่างหาก หรือทำลายทิ้ง เนื่องจากปลาที่ป่วย หากดับ, ม้าม, ไตถูกทำลายแล้วโอกาสรักษาให้หายป่วยนั้นยาก อีกทั้งยังเป็นสาเหตุให้ปลาที่ยังไม่ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นด้วย

4.ช่วงกันฤดูหนาวมีโอกาสสูงที่จะมีปรสิตภายนอกมาเกาะตามตัวและเหงือกปลา ดังนั้น ควรมีการป้องกัน เช่น ในกระชังปลาควรใช้ต่างหับทิม 1 ซ่อนชา ห่อด้วยผ้าหนาๆ ถ่วงด้วยหิน แช่น้ำลึก ประมาณ 30 เซนติเมตร ผูกตามมุมกระชังหรือด้านเหนือน้ำ เพื่อป้องกันปรสิตภายนอก โดยทำวันละ 3 ครั้ง

5.หากกระชังปลาอยู่ในบริเวณน้ำตื้น ควรย้ายลงไปอยู่ที่บริเวณน้ำลึก ซึ่งจะเป็นการปรับอุณหภูมิของน้ำเพราะอุณหภูมิน้ำลึกจะสูงกว่าน้ำตื้น

6.ในบ่อดิน นำเกลือแกลบมาละลายน้ำสะอาดให้ทั่วบ่อประมาณ 20-80 กิโลกรัมต่อไร่ หรือ ปูนขาว ในอัตรา 60-100 กิโลกรัมต่อไร่

7.หากพบว่าน้ำในบ่อเริ่มเน่าเสีย โดยสังเกตว่ามีก๊าซฟุ้งขึ้นมาจากพื้นบ่อ ให้ใช้เกลือสะอาดบริเวณดังกล่าวประมาณ 200-300 กิโลกรัมต่อไร่

8.ในสภาวะที่อากาศเย็นทำให้น้ำมีอุณหภูมิต่ำกว่าปกติ ไม่ควรสูบน้ำออกจากบ่อ และไม่ควรรย้ายหรือส้าเลี้ยงปลาไปที่อื่นๆ เพราะจะทำให้ปลาเครียดและติดเชื้อโรคได้ง่าย

ดังนั้น เกษตรกรจึงควรปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น หากพบมีปลาป่วย ให้รีบแจ้งสำนักงานประมงจังหวัด ศูนย์วิจัย หรือสถานีประมงฯ ที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆ หรือแจ้งมายังสถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำจืด กรุงเทพฯ โทร.0-2579-4122 สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำชายฝั่งสงขลาโทร.0-7433-5243